



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวศิริวรรณ สัตยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวฉวีวรรณ อนุไพโรพฤกษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

/๓. นางสาววีราพร...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๓	นางสาววิราพร วรรณธรรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายประภาศน์ รัชกะลัมภูทธิ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววีราพร วรรณตะธรรม

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๑๘๔๙
๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๔
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววีราพร วรรณตะธรรม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๓)

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชาย อายุ ๖๒ ปี น้ำหนัก ๖๖ กิโลกรัม สูง ๑๖๕ เซนติเมตร เชื้อชาติไทย

สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ HN ๘๔๓๐/๔๔ AN ๒๐๒๒/๕๕ ไข้หวัดในความดูแล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดสด ประมาณ ๓ แก้ว ๑ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล มีประวัติความดันโลหิตสูง และ
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ดื่มสุราเป็นบางครั้งตามโอกาส

อาการแรกที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ทำทางอ่อนเพลีย ได้รับการตรวจร่างกาย
วัดสัญญาณชีพ พบว่าอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๔ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที
ความดันโลหิต ๑๒๕/๗๗ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้วได้ ๙๘ เปอร์เซ็นต์
แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ให้การรักษาโดยใส่สายยาง
ให้อาหารทางจมูก ดูดน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร พบเลือดเก่า ๓๐ มิลลิลิตร ล้างกระเพาะอาหารด้วย
๐.๙% NSS ๒,๐๐๐ มิลลิลิตร ยังมีเลือดอยู่เล็กน้อยแต่จางลง ให้งดน้ำงดอาหารไว้ก่อน ให้อา Pantoprazole
๘๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้า ๆ หลังจากนั้นให้ขนาด ๘ มิลลิกรัมต่อชั่วโมง และยา Octreotide
๕๐ ไมโครกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หลังจากนั้นให้ขนาด ๕๐ ไมโครกรัมต่อชั่วโมง ให้สารน้ำชนิด ๐.๙%
NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยอดเข้าหลอดเลือดดำ อัตราการไหล ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที ค่าความเข้มข้นของ
เม็ดเลือดแดง (Hct) เท่ากับ ๔๖ vol % (ค่าปกติ ๓๖ - ๔๖ vol %) แพทย์ให้จองเลือด (pack red cell)
๒ ยูนิต (unit) ติดตามค่า Hct ทุก ๖ ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาเจียนเป็นเลือดสดเพิ่มประมาณ ๕๐๐ มิลลิลิตร ค่า Hct
ลดลงเหลือ ๒๘ vol % จึงให้ pack red cell ๒ unit หยอดเข้าหลอดเลือดดำ ติดตามค่า Hct ทุก ๘ ชั่วโมง
จนมีค่ามากกว่า ๓๐ vol% ส่งตรวจโรงพยาบาลศิริราชเพื่อส่งกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
ส่วนต้น พบมีเลือดออกและแผลในกระเพาะอาหาร ๑.๕ เซนติเมตร แพทย์ให้การรักษาด้วยยา
Pantoprazole ๘ มิลลิกรัม หยอดเข้าหลอดเลือดดำ อัตราการไหล ๑๐ มิลลิลิตรต่อนาที Omeprazole
๔๐ มิลลิกรัมฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ทุก ๑๒ ชั่วโมง และเปลี่ยนเป็นชนิดรับประทาน โดยให้อา Omeprazole
๒๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดวันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร FBC รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ
๓ ครั้ง หลังอาหาร Folic acid รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหาร ขณะให้การดูแลพยาบาล
ผู้ป่วยรายนี้ พบว่า มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ทำให้เกิดภาวะช็อค มีความกังวลเกี่ยวกับ

การเจ็บป่วยและการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ และยารับประทานตามแผนการรักษา แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของโรคอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งอาการทุเลา ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน มีความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วยเรื่องการรับประทานยาตามแพทย์สั่งสังเกตอาการข้างเคียงของยา การงดดื่มสุรา ระวังถึงอันตรายของโรค และการมาตรวจตามนัด รวมระยะเวลาที่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแลเป็นเวลา ๕ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ปฏิทิน EGD พลิกชีวิต

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงสาเหตุ การดำเนินโรค อาการ และการป้องกันเกี่ยวกับโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมีแนวทางในการปฏิบัติตัวก่อนการส่องตรวจในการส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นที่ถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานมีนวัตกรรมใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

๒. พัฒนางานพยาบาล พยาบาลได้ใช้นวัตกรรมทบทวนความรู้